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2. fundur atvinnumálanefndar, kjörtímabilið 2014 - 2018, haldinn þann 17. 

september 2014, kl. 19:00, í Félagsheimilinu Kirkjuhvoli. 

 

Mættir undirritaðir fulltrúar nefndarinnar. 

 

Á fundinn mættu:  Þorsteinn M. Kristinsson (formaður), Þuríður Benediksdóttir 

(varaformaður), Auður Eyþórsdóttir (ritari), Sveinn Hreiðar Jensson, Gunnar Pétur 

Sigmarsson og Gústaf Pálsson (varamaður) 

 

Auður Eyþórsdóttir ritar fundargerð 

 

Dagskrá: 

 

1) Skortur á íbúðarhúsnæði á Kirkjubæjarklaustri 

 

Undirbúningur og umræður fyrir almennann fund sem haldinn var sama kvöld kl. 20:30. 

 

2) Önnur mál 

 

Atvinnumálanefnd hefur hug á að koma á, samhliða íbúðabyggingum, kortlagningu á 

framtíðarstörfum i þeim tilgangi að til séu aðgengilegar upplýsingar um laus störf á 

svæðinu.  

 

Rætt var um stöðu sjúkraþjálfara á svæðinu. 

 

3) Opinn fundur með atvinnumálanefnd með íbúum (fyrirtækjum) í 

Skaftárhrepppi. 

 

Á fund mættu rúmlega 20 manns og voru umræður jákvæðar um byggingu á íbúðum á 

Kirkjubæjarklaustri. Undirskriftalisti lá frammi fyrir aðilum sem áhuga hafa á verkefninu 

sem slíku. Atvinnumálanefnd mun vinna áfram að verkefninu. 

 

 

 

Fleira ekki gert, fundargerð lesin yfir og samþykkt. Fundi slitið kl. 22:15. 

 

 

 

Þorsteinn M. Kristinsson    Þuríður Benediktsd 

 

 

Auður Eyþórsdóttir     Sveinn Hreiðar Jensson 

 

 

Gunnar Pétur Sigmarsson    Gústaf Pálsson 


